



ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ประกาศ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

เรื่อง สอบราคา ผู้ให้บริการปรับปรุงตกแต่ง สำนักงานเขต 14 ประจำสาขาสุพรรณบุรี

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคา ผู้ให้บริการปรับปรุงตกแต่ง สำนักงานเขต 14 ประจำสาขาสุพรรณบุรี

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือ คณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายในประเทศไทย หรือกลุ่มนิติบุคคล (Consortium) โดยมีใบรับรองการจดทะเบียนอย่างถูกต้องแสดงวัตถุประสงค์ของการร่วมงานและการผูกพันในการรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงานตามที่ ธพว. กำหนดจนแล้วเสร็จสมบูรณ์

2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ / หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

6 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาของ ธพว. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000.-บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไปกับธนาคารฯ ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. -16.00 น. โดยนำหลักฐานประกอบการรับเอกสาร ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และกำหนดยื่นของสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น. เว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดทำการของธนาคารฯ โดยนำหลักฐานประกอบการยื่นของสอบราคาได้แก่ หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 4 อาคาร SMEBANK TOWER เลขที่ 310 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 กำหนดเปิดซองซองราคา วันที่ 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ชั้น 4 อาคาร SME BANK TOWER เลขที่ 310 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในวัน
เวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-265-4179

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560



(นายพิสกร ณิชฐพล)

ประธานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง